

Số: /SLĐTBXH-VP  
V/v đề nghị xét nâng lương  
trước hạn năm 2020

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở

Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 19/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Sở Lao động-TB&XH yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở rà soát, xem xét và lập danh sách đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị mình đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định về nâng bậc lương trước thời hạn, gửi về Sở để tổng hợp trình Hội đồng xem xét, quyết định. Lưu ý thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn là trong 06 năm gần nhất đối với ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên, 04 năm gần nhất đối với ngạch Cán sự và tương đương.

Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Sở, gửi danh sách viên chức đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn (*kèm quyết định lương hiện hưởng và quyết định thành tích tương ứng*) về Văn phòng Sở xem xét, sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện giao thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở ban hành quyết định theo phân cấp quản lý. Tỷ lệ cán bộ, viên chức và người lao động xét nâng bậc lương trước thời hạn đảm bảo không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương của đơn vị.

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thông báo trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị biết, thực hiện. Hồ sơ đề nghị gửi về Văn phòng Sở (*đ/c Thùy*) trước ngày **07/02/2020**. Công chức, viên chức cần đối chiếu thành tích khen thưởng đề nghị xét nâng lương trước hạn liên hệ đ/c Thùy (Văn phòng Sở) để cung cấp. Quy chế xét nâng lương trước hạn đính kèm công văn này./.

*(Lưu ý: các đối tượng đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2020 thuộc diện nâng lương thường xuyên từ ngày 01/3/2020 đến ngày 28/02/2021).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC<sub>(t)</sub>

KT.GIÁM ĐỐC  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Việt Công**

